

จ่อบีบโรงงานส่งออก ชื้อน้ำตาลราคาในปท.

วงการน้ำตาลปดมีชาวไร่อ้อยและโรงงานบางส่วนต้องการให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตเพื่อส่งออกหันมาชื้อน้ำตาลราคาในประเทศ จุดฉนวนเล็กชื้อจากราคานอท. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารโอดจะทำให้ต้นทุนน้ำตาลพุ่ง 20% อีกทั้งแบกภาระค่าแรงและยังต้องเผชิญปัญหาค่าเงินซ้ำเติมรอบด้าน

นับจากที่ราคาน้ำตาลลอยตัว โดยเฉพาะในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคราคาเครื่องดื่มยอมรับได้กับราคาใหม่ เพราะบริโอดน้ำตาลขายปลีกในโมเดิร์นเทรดในราคาที่ถูกลง 2 บาทต่อกิโลกรัมจากราคา 23.50 บาทต่อกิโลกรัมลงมาอยู่ที่ 21.50 บาทต่อกิโลกรัม แต่ถ้ามองในด้านภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตเพื่อส่งออกกลับอยู่ในสถานการณ์วิตกกังวล เนื่องจากมีกลุ่มชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลบางรายมองว่า ในเมื่อราคาน้ำตาลลอยตัวไปแล้ว ราคาน้ำตาลที่ขายให้ภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกควรชื้อน้ำตาลในราคาในประเทศ จากเดิมที่ชื้อน้ำตาลในราคาจากบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัด หรือนอท. หรือชื้อน้ำตาลในราคาน้ำตาลโคเวตา ด.เดิม

แหล่งข่าววงการอ้อยและน้ำตาลกล่าวว่า เรื่องนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กำลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่ เนื่อง



△ ปยวงศ์ ศรีสงนาม

จากมีทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่ได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อการส่งออกจะมีต้นทุนสูงขึ้น ในขณะที่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ เพราะราคาน้ำตาลสูงขึ้น ส่วนความคืบหน้าการระบายสต็อกน้ำตาลราว 4 แสนกระสอบที่ค้างอยู่นั้น ขณะนี้ได้ระบายหมดไปแล้ว แปลว่าขณะนี้ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานและราคาขายปลีกลอยตัว 100% แล้ว โดยผู้บริโอดใช้น้ำตาลในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม ส่วนอนาคตยังไม่สามารถตอบได้ว่าราคาน้ำตาลจะเป็นอย่างไรเพราะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายปัจจัย

นายปยวงศ์ ศรีสงนาม เลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม

จำกัด ผู้ผลิตผลไม้อบแห้งส่งออกกล่าวว่า ถ้าให้ผู้ประกอบการหันมาใช้น้ำตาลราคาในประเทศ และยกเลิกการชื้อในราคาอณท. จะทำให้ต้นทุนด้านน้ำตาลของบริษัท เจริญอุตสาหกรรมฯ สูงขึ้นทันที 20% เนื่องจากปัจจุบันเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกสัดส่วนสูงถึง 95% ยอมรับว่าเผชิญปัญหารอบด้านทั้งต้นทุนที่สูงขึ้น ค่าแรงงานที่กำลังจ่อจะปรับขึ้นวันที่ 1 เมษายนนี้ รวมถึงปัญหาที่หนักใจที่สุดในขณะนี้คือผลกระทบจากบาทแข็งค่ากระทบต่อการส่งออกโดยตรง สำหรับต้นทุนด้านน้ำตาล อยากรจะให้คงที่ราคาอณท.ไว้ซึ่งจะถูกกว่าราคาในประเทศ

ด้านนายคมกริช นาคะลักษณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์ และบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กล่าวว่า เรื่องนี้ถ้ามีการเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายก็ไม่น่าจะผ่าน เพราะเวลานี้ราคาในประเทศกับราคาตลาดโลกยังต่างกันอยู่ ซึ่งราคาในประเทศยังมีค่าบริหารจัดการค่าต้นทุน ค่าขนส่ง จึงมั่นใจว่าราคาน้ำตาลสำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อส่งออกยังชื้อที่ราคาอณท.ต่อไป ไม่เช่นนั้นแล้วกลายเป็นว่าผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบต้องแบกภาระต้นทุนสูงขึ้น ■